

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
**LIÊN SỞ TÀI CHÍNH-
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2717/LS-TC-GDDT

Bình Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn các khoản thu
phục vụ học sinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân

Liên Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1960/UBND-TCKH ngày 11/6/2020 về việc đề nghị hướng dẫn các khoản thu phục vụ học sinh;

Liên Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Về chi nấu ăn tại trường Mầm non, Mẫu giáo:

Căn cứ Nghị quyết 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của HĐND tỉnh về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020, theo đó mức chi cho hợp đồng thuê khoán nấu ăn đối với bậc học mầm non tính theo vùng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ (Vùng IV là 36,51 triệu đồng/người/năm học). Năm 2020, ngân sách đã bố trí đầy đủ kinh phí thuê khoán nấu ăn.

Căn cứ Công văn số 1544/UBNDKGVXNV ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, theo đó: đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên các lớp còn lại đi học từ ngày 11/5/2020 và Công văn số 1724/UBND-KGVXNV ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; thời gian kết thúc năm học 2019-2020 của các cấp học hoàn thành ngày 15/7/2020;

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, tổng thời gian học sinh đi học và thời gian nghỉ có thay đổi; tuy nhiên thời gian đi học trong năm học 2019-2020 là Học kỳ I: từ tháng 9 đến tháng 12/2019 và Học kỳ II: tháng 01/2020, từ tháng 5 đến tháng 7/2020 (không vượt quá 09 tháng). Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hàm Tân chi thuê khoán nấu ăn cho người lao động hợp đồng trong kinh phí thuê khoán nấu ăn đã được ngân sách bố trí.

2. Về thu để hỗ trợ thêm cho hợp đồng nấu ăn (đối với bậc mầm non):

Ngày 14/10/2013, Liên Sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5742/LS-STC-SGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số khoản thu phục vụ học sinh ở các cơ sở giáo dục công lập; theo đó tại điểm khoản 1, Mục I, có hướng dẫn nội dung thu tiền thuê người nấu ăn, phục vụ ăn và tiền trực trưa (theo nguyên tắc tự nguyện và phải được UBND cấp huyện phê duyệt).

Trong năm 2020, khoản kinh phí chi cho hợp đồng thuê khoán nấu ăn đối với bậc học mầm non này đã được phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục cho các

huyện, thị xã, thành phố tại Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hàm Tân chi thuê khoán nấu ăn cho người lao động hợp đồng trong kinh phí thuê khoán nấu ăn đã được ngân sách bố trí.

Trường hợp có nhu cầu hỗ trợ thêm cho hợp đồng nấu ăn thì thực hiện theo tại khoản 2, Mục I, hướng dẫn Công văn Liên sở số 5742/LS-STC-SGDĐT ngày 14/10/2013 của Liên sở: Tài chính – Giáo dục và Đào tạo có quy định: “2. *Mức thu: Căn cứ vào cơ sở vật chất và điều kiện của từng trường, Ban giám hiệu nhà trường thoả thuận thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường theo nguyên tắc tự nguyện, có tham khảo ý kiến của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc thu để bù đắp chi phí, phù hợp với mức sống của từng địa phương. Mức thu phục vụ học sinh tiểu học, mầm non bán trú của các trường phải được UBND cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện*”.

3. Về chi tiền phục vụ ăn trưa, trực trưa (đối với giáo viên mầm non bán trú):

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thì “Giáo viên mầm non thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác đảm bảo 40 giờ/tuần”.

Đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non bố trí, sắp xếp phù hợp cho giáo viên bảo đảm không vượt quá số giờ quy định. Trường hợp giáo viên làm việc quá số giờ quy định thì hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp có nhu cầu hỗ trợ thêm tiền phục vụ ăn trưa, trực trưa thì thực hiện theo tại khoản 2, Mục I, hướng dẫn Công văn Liên sở số 5742/LS-STC-SGDĐT ngày 14/10/2013 của Liên sở: Tài chính – Giáo dục và Đào tạo có quy định: “2. *Mức thu: Căn cứ vào cơ sở vật chất và điều kiện của từng trường, Ban giám hiệu nhà trường thoả thuận thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường theo nguyên tắc tự nguyện, có tham khảo ý kiến của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc thu để bù đắp chi phí, phù hợp với mức sống của từng địa phương. Mức thu phục vụ học sinh tiểu học, mầm non bán trú của các trường phải được UBND cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện*”.

4. Thu, chi tiền vệ sinh phục vụ học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập (không tổ chức học bán trú):

Căn cứ Công văn liên sở số 5742/LS-STC-SGD&ĐT ngày 14/10/2013 của Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các trường học bán trú được thoả thuận thu từ phụ huynh học sinh các khoản thu phục vụ học sinh bán trú để chi hỗ trợ một phần tiền điện, nước, vệ sinh, chi phí quản lý (trong đó không quy định nội dung thu liên quan đến chi phí vệ sinh cho các cơ sở giáo dục không bán trú).

Tuy nhiên, trường hợp các cơ sở giáo dục công lập không thực hiện học bán trú, căn cứ nhu cầu thực tế tại các đơn vị trường học và mức sống của địa phương, UBND huyện xem xét, quyết định nhưng đảm bảo thu nhằm mục đích phục vụ cho học sinh, tránh tình trạng lạm thu. Trường hợp xét thấy cần thiết phải tổ chức các nội dung thu để phục vụ học sinh, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn các trường thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh về mức thu, nội dung chi; xây dựng dự toán thu, chi, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, gửi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trình UBND huyện phê duyệt trước khi thực hiện. Việc thực hiện phải đảm bảo công khai minh bạch, phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Liên Sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo././

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu:
- +Sở GD&ĐT(2);
- +STC: VT, HCSN, QLNS;

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC



Phan Đoàn Thái

SỞ TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ba